

# รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โรงพยาบาลคุณธรรม



พอเพียงตามพ่อ ชื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา



การประเมินผลของปี 60 : กิจกรรมจิตอาสา หน่วยละ 1 กิจกรรม และประเมินเรื่องจริยธรรม การทำงานดูจากคำร้องเรียน  
การประเมินผลของ ปี 61 : ประเมินเพิ่มเรื่องกิจกรรม พอเพียงตามพ่อ โดยการลดภาระหนี้สินในระดับบุคคลหรือระดับหน่วยได้ดี  
โดยใช้ศาสตร์ของพระราชา

# อัตลักษณ์ 3 ข้อคือ “พอเพียง ตามพ่อ ชื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา”



**อัตลักษณ์ที่ 1 : พอเพียงตามพ่อ** หมายถึง การใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงไปใช้ใน  
ชีวิตประจำวัน เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว การทำบัญชีครัวเพื่อให้มีการใช้จ่ายให้สมดุล ลดภาวะ  
หนี้สิน มีการดำเนินการโดยจัดทำโครงการดินตามรอยเท้าพ่อ



## โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ตามนโยบายทก.3



รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ปลูกหญ้าหวานที่บริเวณพื้นที่ในรพ.  
จำนวน 20 แปลงเพื่อมาผลิตเป็นหญ้าหวานแห้งใช้แทนน้ำตาล





อัตลักษณ์ที่ 2 คือ ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพในทุกวิชาชีพทั้งฝ่ายคลินิกและฝ่ายสนับสนุน เน้นความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดภัย สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ



กระบวนการบริการด้านความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย

โครงการประกันคุณภาพทางการแพทย์ “QA LINK 9 MODE to Patient Safety

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โครงการประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพระดับภาค ของสาธารณสุขเขต 2,3 (Regional Forum)

เรื่อง คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม วันที่ 16-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางละมุล อินทร์แก้ว จนท.ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด สังกัด รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เก็บสร้อยคอทองคำ  
พร้อมพระเลี่ยมทอง น้ำหนัก 2 บาท ส่งคืนเจ้าของ เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 60 โดยมี พ.อ.หญิงศศิรัฐ พันธ์นอก  
และ ร.ต.เผชิญ ชูจันทร์ เป็นพยานใน การส่งมอบคืนเจ้าของ



# รับมอบเกียรติบัตรจากกองทัพบก

ผลประเมินการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว  
และประสิทธิภาพหน่วยทหารในกองทัพบก ปี 60 อยู่ในระดับดีมาก





**อัตลักษณ์ที่ 3 จิตอาสา : การมีจิตสาธารณะต่อกิจการใดๆของส่วนรวม มีจิตอาสาที่จะทำ  
คุณประโยชน์ต่อผู้อื่นและประเทศชาติด้วยจิตวิญญาณของการเป็นผู้เสียสละ**



ส.อ.ชัยวัฒน์ จันทร์อิน กำลังพลของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ช่วยเหลือทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ผู้บาดเจ็บประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ เลี้ยวชน บริเวณด้านหน้า บริษัท ดิลกภัณฑ์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 เวลา 18.10 น.



**Silapron Boonme**

23 ธันวาคม เวลา 21:23 น.

ขออนุญาตนะค่ะ เมื่อช่วงเย็นแม่เกิดอุบัติเหตุสายบ้านคลอง ดันหัว มีคุณพี่แดง น้องเบียร์และแฟน คอยช่วยเหลือรถจนกู้ภัย และญาติไปถึงแถมยังช่วยยกรถมอไซค์ขึ้นรถยนต์อีก ขอบคุณทีมงานกู้ภัยด้วยค่ะ (มีว่าแต่ตกใจเลยไม่ได้ถ่ายรูปพี่แดงกับน้องเบียร์และแฟน) ขอบคุณนะค่ะ



จัดดอกไม้จิตอาสา รับบริจาคดอกไม้ มาจัดเพื่อจัดสิ่งแวดล้อมให้สวยงามต่อการให้บริการ



โครงการ เยาวชนต้นกล้าคุณธรรม “NO ยาเสพติด เฮดส์” ตั้งครรภ์ในวัยเรียนค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ ๔,๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐



# โครงการจิตอาสา รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์
<p>พัฒนาเยาวชนให้เข้มแข็ง สู่สังคมที่มีคุณภาพให้ความรู้ ใน 3 ประเด็น ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) ปัญหาท้องในวัยเรียน</li><li>2) ปัญหาความเชื่อลัทธิสัจจัตถ์</li><li>3) ปัญหายาเสพติดและ ทำกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน</li></ol>	<p>เยาวชนจาก 3 โรงเรียน รอบค่าย ได้แก่ โรงเรียน จ่านกร้อง โรงเรียนวัดยาง ( มีมานะ วิทยา )และวิทยาลัย สารพัดช่าง รวมทั้งเยาวชน และนักเรียนจาก 4 ค่าย</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีต่อกิจกรรม มากกว่า 80%</li><li>2. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ เยาวชนนักเรียนจำนวน 4 ครั้ง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้</li><li>3. เยาวชนนักเรียนมีความ พึงพอใจต่อโครงการมากกว่า 95%</li></ol>



2 มิ.ย.60 08.30 พล.ต.วุฒิชัย อิศระ ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระเจ้า นิมนต์พระสงฆ์ 2 รูป มา  
บิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผอ.รพ.ค่ายสมเด็จพระ  
พระสงฆ์เดินบิณฑบาตร ตามหอผู้ป่วยชั้น5 ชั้น3 ICU ห้องผ่าตัด ตรวจโรคผู้ป่วยนอก ไตเทียม  
มีผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่รพ.ค่ายสมเด็จพระ ร่วมทำบุญ



องค์กรพยาบาล, เจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม "รพ.คุณธรรม จิตอาสาองค์กรพยาบาล" โดยดำเนินกิจกรรมทาสีกระถางต้นไม้ ณ บริเวณทางเข้าโรงพยาบาล ด้านโรงเรียนวัดยาง มีมานะวิท...



องค์กรพยาบาล, เจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม "รพ.คุณธรรม จิตอาสาองค์กรพยาบาล" โดยดำเนินกิจกรรมทาสีกระถางต้นไม้ บริเวณทางเข้าโรงพยาบาล ด้านโรงเรียนวัดยาง มีมานะวิท...





การปฏิญาณตน และการทำกิจกรรมโรงพยาบาลคุณธรรม จิตอาสา ทีมองค์กรแพทย์ นำโดย พล.ต.วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช





## ผลลัพธ์การดำเนินการ ในปี 60

1. รายรับ รายจ่ายของกำลังพลสมดุลง ไม่มีหนี้สิน ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ปี 60 สามารถลด ภาวะหนี้สินได้ร้อยละ 40

2. ร้อยละกำลังพลทุกครั้งเดือนมีการปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่บ้านของตนเอง ปี 60 =90%

3. ค่าสป.สิ้นเปลืองลดลง ร้อยละ 5 โดยวัดจาก ค่าใช้จ่ายของรพ ลดลงร้อยละ 20%. (วัดจาก ปริมาณการเบิกใช้วัสดุในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา)

# งานโครงการรพ.คุณธรรม



**ชื่อสัตย์สุจริต**  
 มีตราชื่อสัตย์สุจริตบนการประกวดปีละหนึ่งห้องสน  
 ๒๕๕๗-๒๕๖๐

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	2557	2558	2559	2560
- อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก	>85%	90.5	80.6	80.2	88.9
- อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยใน	>85%	91.10	81.2	79.60	89.15
- จำนวนข้อร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมบริการ	<10ราย	12	19	10	5
- จำนวนข้อร้องเรียนเรื่องจริยธรรม	0 เรื่อง	4	0	1	0
- อัตราหน่วยงานพัฒนาการบริการ (CQI 1 ต่อ 1 หน่วยงาน)	100%	NA	50%	50%	100%



## ผลลัพธ์การดำเนินการในปี 60

1. การร่วมกิจกรรมภายใน/ภายนอกกรพ.ของบุคลากร
2. การปฏิบัติงานนอกเวลาโดยไม่เบิกค่าตอบแทน เช่น งานพัฒนาคุณภาพ รพ. งานกลุ่มPRของเจ้าหน้าที่ที่จัดเลี้ยงและรับการเยี่ยมจากหน่วยเหนือ หรือผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
3. การบริจาคเงิน/สิ่งของเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่รพ.ในบุคลากร เสียชีวิต และผู้ด้อยโอกาสได้แก่ กลุ่มเด็กพิการทางร่างกายและปัญญาที่ โรงเรียนมีมานะวิทยา
4. บุคลากรทุกหน่วยงานสามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้มารับบริการทุก หน่วยบริการของรพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
5. มีกิจกรรมการอาสาดูแลผู้ป่วยชรา ที่ถูกญาติทิ้ง ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง อ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก ในปี 60 จำนวน 2 ครั้ง
6. โรงพยาบาลได้มีการจัดตั้งชมรมจิตอาสาโครงการธนาคารความดี เพื่อ เป็นการกระตุ้นให้บุคลากรได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การทาสี / ปรับปรุงสถานที่/โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ การจัดงานวันเด็กให้กับ เด็กที่ด้อยโอกาสในชนบท โดยอาศัยการขับเคลื่อนในภาพของชมรมจิตอาสา ซึ่งในปี 60 ได้ดำเนินกิจกรรมให้กับ เยาวชนโรงเรียนรอบค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โรงเรียนวัดยาง มีมานะวิทยา โรงเรียนจ่านกร้อง และ เยาวชนวิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดพิษณุโลก

# โรงพยาบาลคุณธรรม

เปิด สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
โรงพยาบาลคุณธรรม  
พอเพียง ตามพ่อ ชื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา

## อัตลักษณ์

### ‘พอเพียง ตามพ่อ ชื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา’

#### ‘พอเพียงตามพ่อ’

เดินตามรอยพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  
ปลูกพืชผักสวนครัว พิจารณาการจัดโครงการต่างๆอย่างคุ้มค่า

#### ‘ชื่อสัตย์สุจริต’

มีความซื่อสัตย์สุจริตในการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของตน  
และมีความซื่อสัตย์สุจริต ต่อผู้อื่น

#### ‘มีจิตอาสา’

มีจิตสาธารณะต่อกิจการใดๆของส่วนรวม  
อาสาที่จะทำคุณประโยชน์ต่อผู้อื่นและประเทศชาติ  
ด้วยจิตวิญญาณของการเป็นผู้เสียสละ

